



ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้รับมอบอำนาจจากกรมศิลปากร มีความประสงค์สอบราคาการจ้างเหมาบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมุลจ้างงานประเภทเดียวกับประกาศสอบราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้ (งานบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๕ ปี ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชน ที่สำนักเชื่อถือ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดดูสถานที่จ้างเหมาและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ วัดเจดีย์กลางทุ่ง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ที่มีใ้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม และมีได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบปัญหา เข้าใจเงื่อนไขและยอมรับโดยตลอด กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ปรับปรุงไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้ง ๒ ฝ่าย ในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (ตามนาฬิกาของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร) ณ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (๐๕๕) ๘๕๔๗๓๖-๗

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔



(นายปฐม ระสีตานนท์)

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร